

VŨ THƯ

Các doanh nghiệp tập trung phòng dịch, ổn định sản xuất



Công ty TNHH Bao bì Hương Sen tăng cường sản xuất bảo đảm hợp đồng với đối tác trong và ngoài nước.

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và của tỉnh, chủ động các giải pháp biến "nguy" thành "cơ" để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh giúp doanh nghiệp (DN) phát triển trong khó khăn và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho công nhân - đó là những gì các DN trên địa bàn huyện Vũ Thư đã và đang triển khai.

Quyết liệt phòng, chống dịch

Cũng như nhiều DN trên địa bàn huyện Vũ Thư, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, Công ty TNHH Bao bì Hương Sen (cụm công nghiệp Tam Quang) đã kịp thời truyền, yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân trong Công ty thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào nhà

máy làm việc. Công ty đã mua hơn 3.000 khẩu trang y tế, Công đoàn Công ty hỗ trợ gần 400 khẩu trang vải cấp cho cán bộ, công nhân sử dụng để bảo vệ sức khỏe, phòng lây nhiễm Covid-19. Nhằm tránh tư tưởng chủ quan trong phòng, chống dịch, hàng ngày, lực lượng an ninh và tổ phòng, chống dịch của Công ty duy trì việc kiểm tra, giám sát và nhắc nhở cán bộ, công nhân phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và kiểm tra thân nhiệt.

Là DN có đóng lao động (hơn 2.700 người), để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động, Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam chi nhánh Thái Bình ở xã Tự Tân luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Để kiểm soát

các nguy cơ phát sinh dịch bệnh, hàng ngày Công ty tổ chức cho cán bộ, công nhân khai báo y tế, cung cấp thông tin lịch sử di chuyển, tiến hành phun hóa chất khử trùng toàn bộ nhà xưởng, bếp ăn theo định kỳ 2 - 3 ngày/lần và các phương tiện vào Công ty nhằm xử lý triệt để nguồn gây bệnh.

Trên địa bàn huyện Vũ Thư có hơn 50 DN sử dụng nhiều lao động tổ chức bếp ăn tập thể. Qua kiểm tra của tổ công tác phòng, chống dịch của huyện, tất cả các DN đều tổ chức và sắp xếp lại bữa ăn ca cho công nhân theo hướng giảm tối đa số lượng người ăn cùng một lúc, giữ khoảng cách an toàn giữa các bàn ăn và người với người theo khuyến cáo của ngành chuyên môn. Một số DN

quyết định dừng bếp ăn tập thể, chi tiền ăn ca cho công nhân và khuyến khích công nhân chủ động mang cơm từ nhà đi làm. Thay vì tập trung công nhân làm việc cùng một thời điểm, các DN đã chia ca sản xuất để hạn chế mật độ người trong văn phòng, nhà xưởng và bảo đảm khoảng cách giữa người lao động.

Duy trì sản xuất, kinh doanh

Những ngày này, hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam (cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư) luôn bật làm việc. Theo lãnh đạo Công ty, thị trường tiêu thụ mặt hàng giày da trong nước và thế giới vẫn ổn định, nguồn cung cấp nguyên liệu không thiếu hụt nên hoạt động sản xuất vẫn thuận lợi. Chính vì vậy, đây là thời điểm Công ty phải tập trung cao độ cho việc sản xuất, đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu đã ký với đối tác. Còn tại Công ty TNHH Bao bì Hương Sen, hệ thống máy móc luôn hoạt động hết công suất và người lao động cũng làm việc với tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đạt năng suất cao. Ông Trần Sách Sỹ, công nhân bộ phận dán tự động chia sẻ: Công ty thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch nên tất cả công nhân đến làm việc đều rất yên tâm. Trong bối cảnh dịch Covid-19, khi nhiều DN cắt giảm sản lượng, công nhân thiếu việc làm ảnh hưởng đến thu nhập, chúng tôi có việc làm ổn định là phần khởi đầu rồi nên mọi người đều chuyên

tâm làm việc. Nắm bắt cơ hội nhu cầu thị trường bao bì, nhất là bao bì carton bao gói mặt hàng mì tôm, dầu ăn, nước đóng chai, sữa, vật tư y tế đang có tốc độ tiêu thụ lớn nên số lượng đơn đặt hàng đối với Công ty TNHH Bao bì Hương Sen tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2019. Không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước, Công ty đã ký được nhiều hợp đồng xuất khẩu sang Úc.

Vũ Thư có 365 DN, phần lớn DN hoạt động trong lĩnh vực may mặc, bông, sợi, chế biến lương thực, thực phẩm và hàng công nghệ. Trước đây, nguồn cung nguyên liệu sản xuất của các DN phụ thuộc vào một thị trường truyền thống nên khi có dịch Covid-19 gặp khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, nhiều DN đã chủ động tìm nguồn cung mới ở cả trong và ngoài nước, bước đầu đã giảm bớt áp lực thiếu nguyên liệu sản xuất. Cùng với đó, các DN ứng dụng triệt để thương mại điện tử để tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tiêu biểu như Công ty TNHH H.N.P (Tổng công ty May 10) đã đưa sản phẩm xuất khẩu sang thị trường mới: Nhật, Nga, một số nước Nam Mỹ và châu Âu.

Để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều DN đã chủ động cơ cấu lại bộ máy quản lý và quy trình sản xuất. Việc cắt giảm các khâu sản xuất kém hiệu quả; tăng cường đầu tư công nghệ, máy móc tự động hóa góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí lao động đã giúp các DN tiết kiệm tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư và giá trị gia tăng. Đây cũng chính là xu hướng của các DN khi hội nhập quốc tế.

Bám sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh hại lúa



Cán bộ bảo vệ thực vật thường xuyên bám đồng, lội ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng dịch hại.

Hiện nay, lúa xuân trong tình trạng ở giai đoạn đòng cái, làm đòng, đây là thời kỳ mất cảm với các loại dịch hại nên công tác phòng, trừ sâu bệnh giai đoạn này đặc biệt quan trọng, quyết định tới hiệu quả sản xuất.

Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy 77.113ha lúa, việc gieo cấy diễn ra tập trung, nhanh, gọn, cơ bản lúa cấy trong khung thời vụ an toàn. Bên cạnh đó, tỉnh ta cũng lựa chọn được một bộ giống lúa chất lượng, đa phần là các giống ngắn ngày, có khả năng chống chịu tương đối với sâu bệnh hại. Đến thời điểm hiện tại, các diện tích lúa đều sinh trưởng, phát triển tốt. Dự kiến, lúa trổ tập trung từ ngày 5 - 15/5. Các chuyên gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảnh báo: Năm nay, do nhuận hai tháng từ nên dự báo thời tiết thời gian tới sẽ tiếp tục âm u kéo dài, độ ẩm cao, ít nắng; năm 2020 cũng là năm có rét nặng Bản rất điển hình. Đây là những điều kiện vô cùng thuận lợi cho sâu bệnh hại lúa bùng phát. Tại Thái Bình, đến ngày 7/4, diện tích nhiễm bệnh đạo ôn là 14.710,1ha, trong đó nhiễm rất nặng 5% (số lá) là 7.924ha, nhiễm nhẹ 5 - 10% là 3.934,3ha, nhiễm trung bình 10 - 20% là 2.135,5ha, nhiễm nặng trên 20% là 708,2ha, cá biệt, có 8,1ha bị lùn lụi. Đáng chú ý, dự báo đợt trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ ra từ ngày 11- 23/4; tập trung từ ngày 15 - 18/4; sâu non nở từ ngày 18/4 đến ngày 1/5, cao điểm từ ngày 20 - 25/4. Ở lúa này, dự báo sâu cuốn lá nhỏ có mật độ rất cao, trung bình khoảng 100 - 150 con/m², nơi cao khoảng 250 - 300 con/m², nhiều vùng khoảng 400 - 500 con/m². Diện tích

phải phòng, trừ là 100% diện tích.

Trong bối cảnh cả nước đang căng sức chống dịch Covid-19, công tác chỉ đạo, điều tra, phát hiện và kịp thời phòng, chống dịch bệnh trên lúa xuân tại các địa phương vẫn cần phải được duy trì, không được chủ quan, lơ là, nhằm đạt mục tiêu sản lượng lương thực năm 2020. Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm là phải tập trung chăm sóc tốt cho diện tích lúa, quản lý tốt nguồn nước và vận dụng linh hoạt ở từng địa phương, từng trà lúa bảo đảm giữ nước khi lúa làm đòng, trổ bông, phơi ruộng đối với lúa đòng cái để tạo điều kiện cho lúa cứng cây. Tăng cường bón Kaliclorua khi lúa phân hóa đòng, mỗi sào từ 2 - 3kg, không sử dụng đạm đơn, phân qua lá để bón hoặc phun với mục đích nuôi đòng, nuôi hạt làm gia tăng mật độ gây hại của sâu bệnh. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết tạnh nắng, nông dân các địa phương đã ra đồng, tổ chức phun thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lá. Xã Đông Cường (Đông Hưng) là một trong những địa phương có diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá với tỷ lệ cao, xuất hiện một số diện tích có biểu hiện lùn lụi. Tranh thủ thời tiết hành nắng, bà con nông dân trong xã đang tập trung kiểm tra, theo dõi đồng ruộng và phun thuốc phòng, trừ cho diện tích lúa bị nhiễm bệnh. Bà Nguyễn Thị Tuyết, thành viên HTX DVNN xã Đông Cường cho biết: Theo thông báo của HTX, một số diện tích trên giống nhiễm hoặc quá xanh tốt đang bị nhiễm bệnh đạo ôn lá với tỷ lệ khác nhau. Để phòng, trừ hiệu quả, mấy ngày nay bà con xã viên đều tích cực thăm đồng,

sử dụng các thuốc đặc hiệu đã được các cơ quan chuyên môn khuyến cáo để phun ngay khi phát hiện vết bệnh. Riêng gia đình tôi có hơn 1 sào cấy bằng lúa nếp bị nhiễm nặng bệnh đạo ôn lá, những ngày qua, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, gia đình tôi đã mua thuốc về phun trừ theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.

Bà Nguyễn Thị Hân, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Quỳnh Phụ cho biết: Trong hai ngày 9 - 10/4, nông dân đã tập trung ra đồng phun thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn cho khoảng 3.000ha lúa nhiễm bệnh, trong đó có khoảng 40% diện tích phun kép 2 lần. Dự báo mật độ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 trên đồng ruộng thời gian tới sẽ rất cao, gấp nhiều lần trung bình các năm trước. Do vậy, Trạm phân công cán bộ tăng cường bám sát đồng ruộng, theo dõi diễn biến, phát sinh, phát triển của sâu bệnh ở từng trà, từng vùng để tham mưu cho UBND huyện có biện pháp chỉ đạo kịp thời, dự kiến sẽ phát động chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ vào cuối tháng 4. Song song với đó, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động kiểm tra đồng ruộng và áp dụng thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Những ngày qua, cán bộ bảo vệ thực vật ở các địa phương luôn bám đồng, lội ruộng, tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng dịch hại làm cơ sở để chỉ đạo phòng, trừ. Tất cả với mục tiêu cao nhất là đồng hành cùng nông dân giành thắng lợi sản xuất vụ xuân năm 2020.

NGÂN HUỖN

Ông Tô Thế Hề, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Vũ Thư



Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, hiện nay, Phòng Kinh tế Hạ tầng phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng của huyện tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp không được chủ

Bà Trần Mai Huệ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Bao bì Hương Sen



Để bảo vệ, tăng cường sức khỏe cho người lao động, người chỉ tiền ăn ca theo tiêu chuẩn 20.000 đồng/người/bữa, Công ty quyết định hỗ trợ thêm 5.000 đồng/người, một bữa ăn nhẹ giữa ca và thêm khẩu phần sữa cho công nhân khi làm việc ca đêm. Do yêu cầu đầy mạnh sản xuất, tăng năng suất lao động, ban lãnh đạo Công ty cũng có cơ chế khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân tích cực, lao động chăm chỉ và đạt sản lượng cao để động viên, khuyến khích cán bộ, công nhân làm việc.

Ông Trần Trọng Kim, Giám đốc Công ty TNHH H.N.P



Cùng với thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào Công ty, chúng tôi đã bố trí lại máy móc trong nhà xưởng, bàn ăn tại bếp ăn tập thể bảo đảm khoảng cách an toàn cho công nhân khi làm việc, sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm điều hành tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này cũng như tạo việc làm, thu nhập cho công nhân ổn định cuộc sống.

KHÁC ĐUÁN

Năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi xây rạ tại 14/15 xã, phường có chăn nuôi lợn của thành phố Thái Bình. Khó tái đàn sau bệnh dịch tả lợn châu Phi

Tổng số lợn đã tiêu hủy 13.765 con với trọng lượng gần 800 tấn của gần 2.000 hộ tại 124 thôn, tổ dân phố. Đến nay, sau hơn 6 tháng công bố hết dịch, việc tái đàn của nhiều hộ chăn nuôi vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Cách đây 6 năm, xác định gần bỏ lâu dài với việc chăn nuôi lợn, coi chăn nuôi lợn là hướng đi chính của gia đình trong phát triển kinh tế, anh Vũ Duy Khiết, thôn Tống Thổ Nam, xã Đông Mỹ cùng vợ tiếp quản gia trại của bố mẹ, tập trung huy động mọi nguồn vốn đầu tư chăn nuôi lợn. Với diện tích gần 2 sào, chiếm 50% tổng diện tích gia trại, mỗi lứa anh Khiết duy trì từ 300 - 400 con lợn. Năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát, dù anh Khiết tăng cường thực

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn lợn như phun, xịt thuốc khử trùng, rắc vôi bột, không cho người lạ tiếp xúc với chuồng trại, sử dụng thức ăn của những công ty có uy tín, tiêm phòng các loại vắc-xin phòng bệnh... nhưng hàng trăm con lợn vẫn bị mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy với tổng trọng lượng hàng chục tấn, thiệt hại nặng nề. Mặc dù được nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng song hiện nay gia đình anh Khiết vẫn còn nợ các đại lý bán cám gần 300 triệu đồng. Khu chăn nuôi tập trung đồng bộ, hiện đại giờ để trống. Với anh Khiết, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã gây ra nhiều khó khăn cho người chăn nuôi. Anh cho biết: Sau dịch bệnh, gia

đình tôi đã vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng để chuẩn bị cho việc tái đàn. Tôi rất muốn tái đàn để cung cấp thịt lợn thương phẩm cho thị trường. Tuy nhiên, do bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn cả nước nên giống lợn đang rất khan hiếm. Việc nhập lợn giống giá cao vào thời điểm này khiến người chăn nuôi như chúng tôi có nguy cơ "thiệt hại kép" nếu chẳng may dịch bệnh quay trở lại hoặc mua phải lợn giống không an toàn, trong khi nguồn vốn tự có không còn, chủ yếu phải vay vốn từ ngân hàng.

Cũng với tâm lý lo ngại đó nên gia đình ông Phạm Văn Hồng, thôn Văn Động Nam, xã Vũ Lạc chưa thực hiện tái đàn, chuồng trại nuôi lợn của gia đình rộng gần 300m² hiện đã chuyển sang nuôi gia cầm với gần 6.000 con gà, ngan các loại. Theo ông Hồng, những người chăn nuôi rất mong muốn được tái đàn lợn, tuy vậy việc tái đàn hiện đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là giá lợn giống tăng gấp đôi so với trước khi có dịch, khoảng trên 2 triệu đồng/con giống mà không tìm được nguồn cung cấp an toàn, lại thêm giá cám cũng tăng. Giá lợn hơi hiện nay đang cao nhưng không ai bảo đảm giá sẽ cao đến khi nào. Nếu tái đàn đến khi xuất bán liệu giá lợn hơi có còn cao như bây giờ hay lại xuống thấp. Đó là lo lắng của người chăn nuôi.

Tâm lý e ngại và những khó khăn trên khiến việc tái đàn lợn trên địa bàn thành phố Thái Bình ra chậm, tại nhiều xã như Đông Hòa, Đông Mỹ, Vũ Chính, Vũ Lạc, Vũ Đông số lượng đầu lợn không có nhiều, chỉ khoảng 200 - 300 con. Tổng đàn lợn của thành phố hiện có gần 8.400 con, chỉ bằng 1/3 so với trước thời điểm bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện. Ông Trần Xuân Trung, Quyền Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố cho biết: Thời gian qua, Trạm đã có hướng dẫn, vận động các hộ có đủ điều kiện chuồng trại, vệ sinh thú y thì tái đàn theo hướng an toàn sinh học. Hiện một số hộ có điều kiện đã tái đàn, tuy nhiên khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa có vắc-xin

và thuốc đặc hiệu nên ảnh hưởng đến tâm lý người chăn nuôi. Thêm nữa là con giống đang khan hiếm và giá cao nên người dân còn e ngại.

Để người chăn nuôi yên

tâm tái đàn, nên chăng các cơ quan chức năng kết nối với các doanh nghiệp giúp họ tìm được nơi cung ứng lợn giống chất lượng, giá thành hợp lý; đồng thời, tạo điều kiện để người dân vay

vốn đầu tư chăn nuôi. Có như vậy, trong thời gian tới tổng đàn lợn trên địa bàn thành phố mới phát triển, góp phần bảo đảm nguồn cung thịt lợn trên thị trường.

MINH NGUYỄN



Hộ chăn nuôi xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) phun thuốc khử trùng chuồng trại.